

บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าหลังการเมืองแรงขึ้น แต่ไม่เกิดภาวะตื่นตระหนก

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่า หลังสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศมีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ดีลเลอร์ระบุว่าตลาดยังไม่ได้เกิดภาวะตื่นตระหนกต่อบัจจัยดังกล่าว และนักลงทุนเลือกจะชะลอการเข้าตลาด เพื่อรอดูสถานการณ์การชุมนุม

*สกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ แข็งค่าขึ้นในการซื้อขายเข้านี้ที่ตลาดเอเชีย ท่ามกลางภาวะซื้อขายซบเซา ขณะที่ธนาคารกลางของหลายประเทศ จะประชุมนโยบายในสัปดาห์นี้

*นักลงทุนซื้อดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์ หลังจากผลสำรวจวานนี้พบว่า ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(PMI) ภาคการผลิตของจีน ทรงตัวที่ 51.4 ในเดือนพ.ย. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน และสูงกว่าที่คาดไว้ที่ 51.1

*เยนยังคงอ่อนค่าลง หลังจากดิ่งลงกว่า 4% เมื่อเทียบกับดอลลาร์และยูโร ในเดือนที่แล้ว ขณะที่ เทรตเดอร์ คาดว่า ยูโร/เยน อาจจะปรับฐานก่อนการประชุมนโยบายของธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ในวันพฤหัสบดีนี้ ซึ่งนักลงทุนจะมองหาสัญญาณบ่งชี้มาตรการนโยบายต่อไป ของอีซีบี

*นักวิเคราะห์คาดว่าเยนจะยังคงอ่อนค่าลงต่อไป จากการคาดการณ์เกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายการเงิน ของธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) ขณะที่คาดว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) จะเริ่มปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE) ในช่วงต้นปีหน้า

*ธนาคารกลางอังกฤษ, ธนาคารกลางแคนาดา และธนาคารกลางออสเตรเลีย จะประชุมนโยบายในสัปดาห์นี้ และนักวิเคราะห์ของเจฟิมอร์แกน คาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.102 บาท

*09.07 น.บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.22/24 จาก 32.09/13 เมื่อวันศุกร์
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.21/24 จาก 32.09/11 เมื่อวันศุกร์

*เงิน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3606/09 จาก 1.3587 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์
*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.32/37 จาก 102.40 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"บาทอ่อนค่า จากประเด็นเดียวเลยคือ เรื่องการเมือง แต่การซื้อขาย อาจจะยังดูเงียบ ๆ อยู่ ไม่ได้ถึงกับตกใจ เหมือนตลาดกำลังรอ ๆ ดูอยู่ คงไม่ได้อยากจะมี position กันมาก ก็ square กันไว้" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อยู่ในทิศทางอ่อนค่า หลังสถานการณ์การเมือง ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา มีความรุนแรงมากขึ้น แต่บรรยากาศการซื้อขายโดยรวม ยังไม่ได้ถึงกับเกิดภาวะตื่นตระหนก โดยปริมาณการซื้อขายในช่วงเช้านี้ยังไม่มากนัก เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่คงเน้นชะลอดูสถานการณ์มากกว่า

อย่างไรก็ตาม จากการที่การซื้อขายไม่หนาแน่นมาก ทำให้เงินบาทในบางจังหวะ มีการเหวี่ยงตัวแรงบ้าง ซึ่งถ้ามากเกินไป ก็คาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คงจะเข้ามาดูแลไว้เช่นกัน แต่ที่ผ่านมา ถือว่าการเข้าแทรกแซงจากทางการ ไม่ได้มีมากนัก

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ 32.30 และแนวต้านที่ 32.15

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้